



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น ๕

อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. การให้ความช่วยเหลือบุคลากรฝ่ายปกครอง	- ขอให้จังหวัด/อำเภอ ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่บุคลากรฝ่ายปกครอง เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ แพทย์ฯ สารวัตรฯ สมาชิก อส. จิตอาสา ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานให้กรมการปกครองทราบ	จังหวัด/อำเภอ
๒. การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการทะเบียน	๑. ขอให้สำนักทะเบียนอำเภอ อำนวยความสะดวกประชาชนในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน รวมถึงบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย อย่าให้เกิดเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีไม่สามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ เนื่องจากบัตรขาดแคลน หรือไม่มีวัสดุเคลือบบัตร ๒. ขอให้นายอำเภอและปลัดอำเภอที่ปฏิบัติงานด้านทะเบียน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่มีผู้เสี่ยงต่อการทุจริต เช่น การสวมตัวทำบัตรประชาชน ๓. ขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่มาติดต่อด้านงานทะเบียน หากประสบปัญหาต้องสามารถให้คำแนะนำทำความเข้าใจ และแก้ไขปัญหา ไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน	สำนักทะเบียนอำเภอ นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ ปลัดอำเภอ
๓. ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)	- ขอให้จังหวัด/อำเภอ ที่มีผู้ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน ThaiID อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ ให้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ในการประชาสัมพันธ์ เช่น สถานศึกษา ศาสนสถาน และสื่อมวลชน	ข้าราชการฝ่ายปกครอง
๔ การติดตามข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบ Thai QM	- ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในระบบ Thai QM ให้เป็นปัจจุบัน หากพบปัญหาให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือ โดยเฉพาะ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	<p>๑. ขอให้นายอำเภอมอบหมายชุดปฏิบัติการตำบล/หมู่บ้าน ติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ไม่ให้กลับไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอีก</p> <p>๒. ขอให้ปลัดจังหวัด เน้นย้ำนายอำเภอรายงานผลการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกรณีที่ไม่พบตัว/ย้ายภูมิลำเนาต้องมีข้อมูลชี้แจงได้</p>	<p>นายอำเภอ</p> <p>ปลัดจังหวัด</p>
๖. การควบคุมดอกไม้เพลิง พลุ ดอกไม้ไฟ	<p>- ขอให้จังหวัด และอำเภอดำเนินการตามข้อสั่งการสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ มาตรการในการป้องกันและควบคุมตรวจสอบการดำเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ และการตรวจสอบสถานที่ในเขตที่มีการเก็บเชื้อเพลิงวัสดุไวไฟ</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
๗. พรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕	<p>- ขอให้จังหวัด และอำเภอศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับตาม พรบ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองทั้ง ๑๕ ฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สำนักงานสอบสวนและนิติการ จะดำเนินการประชุมซักซ้อมเพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับอำเภอต่อไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>
๘. พระราชบัญญัติ ป้องกัน และปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.๒๕๖๕	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด กำชับให้นายอำเภอให้ความสำคัญเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการ และรายงานประจำเดือน เช่น ผลการปฏิบัติหน้าที่เวรรับแจ้ง สติติการรับแจ้งการควบคุมตัว และเกณฑ์มาตรฐานศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัวให้กรมการปกครองทราบภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
๙. การควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ	<p>๑. ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอเฝ้าระวังและตรวจตราอย่าให้มีการลักลอบเปิดสถานบริการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ กรณีพบว่ามีกระทำความผิดให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและรายงานผลให้กรมการปกครองทราบ</p> <p>๒. ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอกำกับดูแลเจ้าหน้าที่อย่าให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือพัวพันการกระทำผิดเกี่ยวกับสถานบริการและการค้ามนุษย์</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p> <p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
๑๐. การควบคุมการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืน	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัดกำชับนายทะเบียนอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธปืน หากเกิดเหตุว่ามีการใช้อาวุธปืนกระทำความผิดตามกฎหมายหรือก่อความรุนแรงในพื้นที่ ขอให้เข้าตรวจสอบโดยทันที</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑๑. ศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัว และศูนย์แจ้งเหตุการชันสูตรพลิกศพ	- ขอให้นายอำเภอเน้นย้ำปลัดอำเภอจัดเวรประจำศูนย์รับแจ้งการควบคุมตัว และศูนย์แจ้งเหตุการชันสูตรพลิกศพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ในกรณีได้รับแจ้งเหตุต้องเข้าดำเนินการได้ทันที	นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ
๑๒. โครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	๑. ขอให้อำเภอ/หมู่บ้านที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์พื้นฐาน หมู่บ้านยั่งยืน ๗ ข้อ ดำเนินการประเมินในระบบนิเทศและติดตามการประเมินผลโครงการ (D-Cast) ให้ครบถ้วน ๒. ขอให้อำเภอเร่งรัดดำเนินโครงการ Project Brief ที่ได้เสนอไว้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ และให้นำเข้าข้อมูลในระบบ MOI WAR ROOM	นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ  อำเภอ
๑๓. ระบบรายงานการปฏิบัติงานของ ปลัดอำเภอ (PALAD REPORT)	- ขอให้นายอำเภอ เน้นย้ำปลัดอำเภอบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบรายงานการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ (PALAD REPORT) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตลอดจนตรวจสอบและยืนยันผลการปฏิบัติงานของ ปลัดอำเภอในระบบฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของทุกเดือน	นายอำเภอ/ ปลัดอำเภอ
๑๔. การบริหารงบประมาณ	๑. ขอให้จังหวัด และอำเภอถือปฏิบัติตามแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับไตรมาส ๔ อย่างเคร่งครัด โดยขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายการที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ห้ามมิให้มีงบประมาณพักตกโดยเด็ดขาด ๒. ขอให้สำนัก/กอง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และรายการที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณให้เร่งรัดเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รวมถึงติดตาม เร่งรัดโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอื่นๆ ที่มีปัญหา อุปสรรคที่ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า	จังหวัด/อำเภอ  สำนัก/กอง

งานการประชุม  
กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการกรม  
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๕๑๐